

ข่าวกรณีการทดสอบหัวจ่ายน้ำมันแล้วไม่เต็ม 5 ลิตร

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ ว่ามีผู้ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งขอให้สถานีบริการนำถังตวงขนาด 5 ลิตรไปทดสอบปริมาณน้ำมันที่ฉีดออกมาจากหัวจ่ายของสถานีบริการแห่งนี้ แล้วพบว่าน้ำมันที่ทดสอบได้ไม่เต็ม 5 ลิตร ว่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกินร้อยละ 1 หรือ 50 มล. จาก 5 ลิตร ซึ่งเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ตามกฎหมาย (Permissible error) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของมาตรวัดของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุการรับรอง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่องค์การชั่งตวงวัดโลก (International Organization of Legal Metrology: OIML) กำหนด สำหรับการดำเนินการที่ผ่านกรมการค้าภายในได้ให้ผู้ค้าน้ำมัน และสถานีบริการน้ำมันตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมทราบเป็นประจำทุกเดือน และได้ส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจชั่งตวงวัดไปตรวจสอบซ้ำด้วย ผลการตรวจสอบตั้งแต่เดือน ส.ค. 66 ถึงปัจจุบัน ได้ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันแล้ว ประมาณ 14,000 แห่ง กว่า 180,000 หัวจ่าย พบว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 34 สถานี 281 หัวจ่าย ในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ใช้หัวจ่ายน้ำมันที่สิ้นอายุเครื่องหมายการรับรอง จำนวน 15 สถานี จำนวน 241 หัวจ่าย เป็นกรณีที่หัวจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด (ร้อยละ 1) จำนวน 19 สถานี จำนวน 40 หัวจ่าย อย่างไรก็ตาม พบว่าเป็นการจ่ายน้ำมันเกินกว่าปริมาณที่ควรจะเป็น (คลาดเคลื่อนในด้านบวก) 14 สถานี 29 หัวจ่าย (คิดเป็นร้อยละ 0.016 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมด) และเป็นการจ่ายน้ำมันขาดจากปริมาณที่ควรจะเป็น (คลาดเคลื่อนในด้านลบ) 5 สถานี 11 หัวจ่าย (คิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมด) ทั้งหมดนี้กรมฯ ได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้ เพื่อไม่ให้สามารถใช้หัวจ่ายที่คลาดเคลื่อนนั้นต่อไปได้ จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบให้การรับรองใหม่แล้ว นอกจากนี้กรณีที่เป็น การจ่ายน้ำมันขาดหรือคลาดเคลื่อนในด้านลบเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดกรมฯ ได้ดำเนินคดีแล้วทุกราย

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันตามสถานีบริการตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ย. 66 ที่ผ่านมา เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกันมากขึ้น โดยเฉพาะตามเส้นทางที่เป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับต่างจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นสายเหนือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายตะวันออก หรือสายใต้ ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านน้ำหนักหรือปริมาณสินค้า หรือด้านราคาสินค้า สามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วนกรมการค้าภายใน โทร 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด หากพบผิดจะดำเนินคดีทุกราย โดยกรณีที่สถานีบริการน้ำมันจ่ายน้ำมันคลาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด หรือกรณีใช้หัวจ่ายน้ำมันที่

สิ้นอายุเครื่องหมายคำรับรอง มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
กรณีตัดแปลงหัวจ่ายเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน มีจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท
